



บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ระหว่าง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ สำนักงานอัยการสูงสุด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยนายสิงห์ชัย ทินนซ้อน อัยการสูงสุด

๑. หลักการและเหตุผล

โดยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด มีเจตจำนงที่จะประสานความร่วมมือกันในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และ พัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำนักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่และอำนาจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย รวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความสะดวก การรักษาสภาพประโยชน์ของรัฐและประชาชน ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานยุติธรรม การอำนวยความสะดวกยุติธรรม และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเชื่อมโยงระบบรับส่งข้อมูลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการติดตามผล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสานงาน และบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นว่า การเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบ Mobile Application

๒.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานในด้านการศึกษ การวิจัย การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

๓. ขอบเขตความร่วมมือ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจและหน้าที่และอำนาจของตน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ ร่วมมือกันพัฒนาระบบงานยุติธรรม การอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีการข่มขู่ทรมานและการบังคับสูญหาย

๓.๒ บูรณาการและประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการติดตามผล รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งต่อข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามภารกิจและหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงาน

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยการสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุม สัมมนา และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

๔. การรักษาความลับของข้อมูล

ในการแลกเปลี่ยน ประสานงาน และบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน ฝ่ายที่ขอความร่วมมือที่ได้รับข้อมูลตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังและเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจหรือตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ แม้ว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงก็ตาม

๕. การใช้บังคับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป โดยให้มีการทบทวนบันทึกข้อตกลงทุกสามปี ทั้งนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยให้จัดทำเป็นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ ให้กระทำโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง และให้การยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงนามร่วมกันและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



(นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์)

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานอัยการสูงสุด



(นายสิงห์ชัย ทินนช้อน)

อัยการสูงสุด